

DƯƠNG QUANG ĐIỆN TỬ

SAGIANG

I.- DƯƠNG QUANG ĐIỆN TỬ TRẦN GIAN

Âm quang điện tử lần lượt Dương quang điện tử rất nhiều phương diện, nhưng thực chất vẫn thuộc quyền lãnh đạo của Dương quang điện tử do trong Tam chi Âm tử chỉ là đệ nhứt thuộc hạ của Dương tử và Trung hoà tử là đệ nhị thuộc hạ, tuy nhiên về hoà giải tranh chấp của Âm tử và Dương tử đều do Trung hoà tử, nhiều khi phải sử dụng quyền năng áp đảo vạn bất đắc dĩ khi tranh chấp quá trầm trọng. Cho nên Trung hoà tử hiền lành làm quân sư cho Dương tử, chúa tể, vẫn được 2 vi tử kia ngưỡng phục, nhứt là khi về cõi sắc giới phải chịu mệnh lệnh của Trung hoà tử để chuyển sang tái sinh kiếp. Dương quang điện tử khi thi hành năng lực có thể áp đảo Âm quang điện tử, bất đắc dĩ vì, là tay chân bộ hạ cần thiết trong sinh tồn và phát triển. Trên trần gian rất ít thiết bị Dương quang điện tử, do trình độ kiến thức chưa thấm nhuần tới, nên các nhà bác học rất lo ngại khi chiến trận hành tinh đưa đến địa cầu vào thế kỷ 22 mà nhóm đĩa bay đã từng tham quan và nghiên cứu địa hình địa vật, để soạn thảo kế hoạch tấn chiếm địa cầu từ năm 1957 đến nay. Chính khi khảo sát những đĩa bay tai nạn ở địa cầu, quý Ngài nhận xét những kỹ thuật tân tiến siêu đẳng chưa nắm được nguyên tắc chế tác, nên chưa phát minh được những kỳ tích về Dương quang điện tử, tuy nhiên cũng cố gắng chế tác được một vài khí cụ mà quá lạ lùng đối với trần gian. Một vài vị bức sức tự đặc chế Dương quang điện tử khí cụ đem ra ứng nghiệm có chút ít thành quả đáng kể như: cá nhân tạo ra dương quang điện tử và y phục cơ giới Dương quang điện tử, phát xuất ra 2 tay thành những Dương quang tuyến sử dụng tấn kích đối phương. Họ vung hai tay ra những Dương quang tuyến điện tử xuất phát chĩa về đối thủ triệt hạ nhanh chóng, vô phương chống trả. Chính họ đã hạ hết bọn băng đảng đang hành hạ cướp bóc, huy hiếp thế nhân, được ngưỡng phục “Quán Thế Âm Bồ Tát”. Nhưng với tinh thần thượng võ, cứu người xong rồi lánh tránh mất dạng, như thể tàng hình, chớ thật ra họ sử dụng Dương quang điện lực phóng đi mất dạng. Đến nay chưa ai thấy rõ tông tích của họ, cứ tưởng là thiên thần cứu trợ dân gian. Chính ông Đạo Ba đã biểu diễn Dương quang tuyến điện tử trên Thạch động Thị Giải khi tác giả thỉnh cầu. Ông đứng trước sân chỉ hòn đá cách xa trên 50 mét lơ mờ trong sương đêm chuyển thân lực vào bàn tay tung ra một luồng quang điện tuyến tung tới hòn đá chớp mắt, hòn đá bị nát tan ra, khiến tác giả kính phục năng lực thượng thừa. Hòn đá còn tan nát thời thi thể con người làm sao chịu thấu với kinh lực quá siêu đẳng của Dương quang tuyến điện tử. Cũng bởi tác giả gây chuyện Đĩa bay áp đảo trần gian, ông mới triển khai hi hữu năng lực siêu đẳng này, ông còn cho biết sau này chính Long Hoa giáo chủ sẽ khắc phục Đĩa bay bằng Trung hoà quang điện tử. Tác giả lạ lùng về chuyện này, vì chưa hiểu thấu năng lực của Nguyên tử lực kinh hoàng, chỉ mới biết qua 2 quả bom nguyên tử ở Quảng Đảo và Trường Kỳ giết hại trên 500.000 mạng người chỉ có mấy giây. Bây giờ hối tiếc sao không tiếp tục học hỏi thêm với sự phụ những huyền năng kỳ bí! Dương quang điện tử chủ trì trong nguyên tử quang điện tử đã được bi ẩn phát tiết do ông Albert Eistein trong định luật Thuyết Tương đối, và cha đẻ ra bom nguyên tử, nhưng ông quá ân hận là đã sát sanh quá đáng nên trở thành đảng trí cho đến chết năm 1955, không còn chế tác thêm gì nữa hết. Tài năng quán thế của ông bị quên lãng, tuy nhiên phát minh của ông lại được thế nhân triệt để khai thác đến đổi không còn phương cứu chữa, khi chiến tranh nguyên tử bùng nổ huỷ diệt hết nhơn loại, may nhờ hồng ân của Thượng Đỉnh tung Hồng quang tuyến nhiếp độ sống lại dưới 1/10 gồm Trung thần, Hiếu tử, Chơn tu và Thiện trí thức giả.

Dương quang tuyến trần gian được vun bồi quá kém khuyết do kiến thức khoa học còn ở mức Âm điện tử, chưa bước qua ngưỡng cửa Dương điện tử, làm sao tiến tới đại trà Dương quang điện tử, tuy nhiên quý vị ở Trường Xuân Thạch động đã chuyên luyện chu đáo lắm, thỉnh thoảng giáng trần cứu nhơn độ thế, rồi biến mất ẩn dật, vì chưa tới giai đoạn tái xuất thế gian. Có thể khi Đại chiến thứ Ba bùng nổ quý Ngài sẽ xuất thế cứu rỗi trần gian, chúng ta đang cầu mong, trông chờ hồng ân của quý Ngài.

II.- DƯƠNG QUANG ĐIỆN TỬ LINH ĐỘNG

Theo nguyên tắc, Âm quang điện tử được tôn sùng thành điện tử, còn Dương quang điện tử chưa thấu đạt, nên các khoa học gia chưa thăm tra tận tình, chỉ linh động một vài cá nhân biệt tài sáng tạo ra Quang y giáp điện tử và chỉ xuất hiện chớp nhoáng, rồi mai danh ẩn tích, vì lo ngại thiện ác quả, nhứt là ác quả dễ tạo hơn thiện quả. Các hãng phim muốn thu lợi nhuận, căn cứ vào tài liệu UFO sử dụng Dương quang tuyến điện tử trang bị Đĩa bay, phóng tác vẽ vời ra ly kỳ thu hút khán giả, hốt bạc triệu, khoẻ re. Xem qua mấy cuốn phim này tuy ảo tưởng nhưng hấp dẫn vì lạ lùng tác động như chuyện thật xảy ra. Cũng Dương quang điện tử giáp y ráp lại từng phần và nhứt là cơ giới Dương quang điện tử

giả tạo gắng ở ngực, hay ở lưng. Thật ra phi hành gia Dĩa bay vẫn mặc thường phục bằng thứ vải chuyên biệt chịu nổi mọi thời tiết, nhứt là đầu cổ trùm kín. Và khi làm tình với người địa cầu, nữ phi hành gia hành tinh không gian vẫn có đầy đủ cơ phận như phụ nữ địa cầu, chỉ khác nhau tiếng nói mà thôi, họ chỉ phát âm được nguyên âm như tiếng heo kêu, chó sủa, cạp rống... Có đọc hết mấy chục quyển sách Dĩa bay (UFO) mới nhận thức được sự thật về Dĩa bay (Xin đọc Cuộc tình kỳ diệu). Theo lời hướng dẫn của sư phụ, Dương quang điện tử chính yếu nhứt của mọi vật thể, nó vừa là chủ trì Tâm linh của vạn vật, vừa có năng lực điều ngự mọi vật thể từ tứ đại đến sinh vật thể trong vũ trụ, mọi hành sử nặng nhẹ, thiện ác đều do nó chủ trì và mọi chức vụ điều hành trong vũ trụ, đều do nó ra chỉ thị phát đạt. Cho nên Thượng giới Giáo chủ Hư vô giới điều động mọi sinh động trong vũ trụ, hiện nay được tôn nghinh Phật tổ Như lai với trợ lực của quý Ngài Giáo chủ nơi Hạ giới cũng như cung đình Phạm Thiên do Ngọc hoàng Thượng đế ngự trị. Hội Long Hoa chỉ thường thiện phạt ác ở địa cầu, còn hàng triệu ức sanh hành tinh trong vũ trụ nữa, do Phạm thiên vương (Ngọc hoàng Thượng đế tôn danh do Trung quốc sùng kính hàng 6 ngàn năm qua) điều ngự. Thượng giới Phật và Bồ tát đã thoát vòng tục lụy trần gian. Vô sắc giới (Cung đình Phạm thiên) chỉ toàn là những thiện tri thức có thiện quả từ 100% tới 200%, thay đổi chức sắc khi mãn nhiệm tức là hưởng hết thiện quả, truyền nhiệm cho tán kế nhiệm và trở về cõi Sắc giới chờ đợi kiếp lai sinh. không có bầu cử hay ứng cử, chỉ do thiện quả nào vào chức vụ đó từ thân dân đến khanh hầu thiên tướng và chỉ đến Ngọc Hoàng Thượng Đế, như Phạm thiên vương hiện nay đã ngự trị trên 2 triệu năm địa cầu rồi, nhưng chưa hết thiện quả. Có người thắc mắc nếu đồng tỷ số thiện quả thời sao, cử chiếu theo định luật thiên nhiên thi hành là ai đến trước trọn quyền. Chuyện này tiết lộ do những vị Câu lạc bộ tử thần của Bà Bertholet, về thuật lại, sau khi tiếp xúc với tâm linh ở cõi Sắc giới, đã từ cõi trời Phạm Thiên mãn nhiệm trở về.

Vậy Dương quang điện tử linh động mà nhận xét chớ thực chất địa cầu chưa có phát minh gì cả. Tuy nhiên quý Ngài siêu đẳng chánh giác am tường rõ rệt, do chỉ có thủ mật mà không quảng bá, chỉ khi nào tới dịp mới triển khai cứu độ trần gian, không phải ở địa cầu mà còn tận những sanh hành tinh khác trong vũ trụ. Tuy nhiên cũng có vài sáng kiến đặc chế do nghiên cứu từ tài liệu dĩa bay nhưng quá hiếm. Người ta chế tác được ổ khoá an toàn cho các cơ quan tuyệt mật bằng cơ giới Dương quang điện tử để không bị gián điệp hay gian tặc đột nhập. Chủ nhân ông ổ khoá phải được chiếu hội với ổ khoá rất khó khăn, người ta phải tạo cho chủ nhân ông có ngón tay hay bàn tay nào tác dụng được Dương quang điện tử thích nghi với ổ khoá, và mở hay khoá phải chính ngón tay đó ấn vào đúng siêu tuần số của ổ khoá, để mở ra và đóng lại cũng thế, các ngân hàng lớn phải sử dụng ổ khoá Dương quang điện tử để giữ an toàn cho kho chứa bạc. Các kho chứa tài liệu tuyệt mật và nhứt là cửa phòng tầm thất của Tổng thống hay Vua bảo đảm an toàn chủ nhân ông. Việc này còn giữ bí mật không phổ biến. Các máy bay hạng nặng và Đại du thuyền cũng cần trang bị phòng lá an toàn cho phi công và tài công tránh nạn hải tặc và không tặc. Người ta còn tính đến việc bảo mật hoàn toàn điện thoại di động và điện thoại chuyển hình bằng loại điện thoại Dương quang điện tử. Loại này đặc chế riêng biệt cho 2 đối tượng mà thôi. Người gọi và người nhận điện thoại phải có chung một siêu tuần số Dương quang điện tử không qua Tổng đài nào hết. Đặc biệt là Dương quang điện tử phải chiếu hội trên bàn tay của cả 2 người. Người gọi nhấn siêu tuần số trên bàn tay để người nhận hiện lên trên bàn tay mật mã số, và bắt đầu nói chuyện trao đổi nhau. Nếu muốn thấy mặt nhau rõ ràng, người nhận phải ấn bàn tay lên mặt kính phản ảnh người đối thoại giống như Webcam trong điện toán qua Yahoo Messenger. Họ hoàn toàn trao đổi tin tức tối mật không ai biết được. Hiện nay gián điệp thượng hạng mới được trang bị loại điện thoại này giữ an toàn tuyệt đối, không bị ai nghe lén. Điện tử xa hiện nay tránh bớt ô nhiễm bầu khí quyển, còn quá thô sơ, chưa đi xa được vì hết bình điện, mà còn chạy chậm, người ta áp dụng Dương quang điện tử xa chạy nhanh và có thể lướt cao từ 5 mét đến 8 mét trên xa lộ, tránh nạn kẹt xe và tai nạn xe cộ. Tuy nhiên rất nguy hiểm nếu sơ sót là vong mạng do tốc độ quá nhanh, khi va chạm là tiêu xương mạng. Không thể ngừng lại bằng thắng được, rà máy chậm lại từ từ như phi cơ đáp xuống phi đạo. Cho nên người ta dự trù loại trực thăng Dương quang điện tử tiện lợi hơn trực thăng hiện đại với cánh quạt. Loại này di động do quang tuyến đẩy đi như dĩa bay chớ không có cánh quạt hay phản lực cơ. Cuối cùng các khoa học gia theo nguyên tắc vũ khí Dương quang điện tử trên dĩa bay mới bắt đầu chế tác, còn trong vòng thí nghiệm, nó lợi hại gấp mấy lần vũ khí điện tử hiện nay. Các Hoả tiễn, Phi thuyền, Trạm không gian, Vệ tinh sẽ được thay thế hết bằng Dương quang điện tử cơ giới cho thuận tiện và ít cồng kềnh. Những trù liệu của Khoa học gia rất hữu ích cho nhân loại. nhưng tham vọng của chủ quyền siêu cường quốc lại trông mong thành quả để chiếm quyền độc tôn địa cầu nên khiến thiên hạ thâm sâu, khi chiến tranh nguyên tử bùng nổ, chưa kịp ứng dụng những nghiên cứu công phu nhiều năm để mong theo kịp các sanh hành tinh khác trong vũ trụ:

“Nhơn nguyền như thử như thử,

“Thiên lý dị nhiên dị nhiên !

III.- DƯƠNG QUANG ĐIỆN TỬ CÒN TRONG VÒNG THAM KHẢO

Con người tham vọng quá cao, muốn đủ thứ chuyện ác nhiều thiện ít, nhưng thiên lý, định luật thiên nhiên vẫn đương nhiên tuần hành không thiên vị gì hết. Quý vị khoa học gia khổ sở nghiên cứu từng li từng tí xác chết phi hành gia không gian, mọi vật dụng trên xác đĩa bay. Truy tầm những nguyên tắc hành sử và phác hoạ những đồ án phát minh những cơ giới và vật dụng phụng sự hơn loại. Họ bí mật vẽ vời những phương án, những hình thể lạ kỳ và cố gắng tra cứu giàn cơ giới Dương quang điện tử phù hợp với vật liệu của đĩa cầu. Khổ nổi, có nhiều nguyên tử chưa có ở đĩa cầu, tạm danh xưng Alpha, Beta, Gamma... Nên các phát minh còn nằm trong vòng tham khảo chưa có thành quả, thế mà quý vị chúa tể các hãng phim cứ việc giả tạo những phát minh ảo tưởng của quý vị Khoa học gia phát hành hốt bạc vì tánh hiếu kỳ của khán giả say mê. Đồng thời quý văn sĩ cũng viết những chuyện động trời do các phát minh giả tạo, bán chạy như tôm tươi (Best seller). Khiến cho nhiều học giả hoài nghi quý vị bác học đùa giỡn với hơn loại, thật là oan ức lắm! Nhứt là nhóm Vi ki lít lại thổi phồng thêm nữa, cho rằng chính quý vị Bác học tiết lộ bí mật quốc phòng, làm cho quý Ngài bị vào sổ bia đen tội nghiệp, nên hiện tại nhóm này bị truy nã gắt gao, để tìm ra thủ phạm tiết lộ. Còn chờ!

Theo thần bí học cho biết trên các sanh hành tinh trong Vũ trụ Ta bà có nhiều phát minh kỳ bí, mà đĩa cầu chỉ là lép vế về khoa học mênh mông trong thiên nhiên, con người truy tầm tới đâu hay đó cho đến khi Vũ trụ bị huỷ diệt trả về thiên nhiên mới thôi. Đĩa bay đã sử dụng Dương quang điện tử bay đi với tốc lực tương đương ánh sáng, cùng vũ khí Dương quang điện tử tàn khốc, tia điện trúng mục tiêu huỷ diệt thành tro bụi kinh khủng lắm, các nhà Bác học tham khảo hết sức hết hơi mấy chục năm rồi mà chưa mãn nguyện, nghĩ lại vũ khí điện tử đĩa cầu chỉ là trò hề đối với đĩa bay, nên than thở khi chiến tranh hành tinh xảy ra kể như bại trận rồi. Hơn nữa, người ta đến tham quan mình được mà mình chưa đáp lễ xã giao đến tham quan người ta là lép vế rồi. Quý Ngài kêu gọi toàn thể cường quốc thế giới, cần nỗ lực hợp tác nhau tạo lập một nền khoa học tân tiến hơn, với toàn lực đoàn kết hầu có năng lực tạo tác các phát minh chiến lược cao độ hơn với vũ khí tinh kỳ hơn, để tương lai bảo đảm bảo tồn nền tự chủ đối với sanh hành tinh xâm lăng. Liên hiệp quốc ủng hộ triệt để sáng kiến của các nhà bác học, nhưng các cường quốc ngoài mặt hợp tác, nhưng thâm tâm lại toan tính huỷ diệt đối thủ hầu chiếm ưu thế độc tôn. Cái gương Triệu quang Phục hoà hợp với Lý Phật tử hầu tạo lực lượng hùng hậu chống nhà Lương, lại bị Lý Phật Tử triệt hạ để rồi lực lượng ly tán suy yếu không chống nổi quân nhà Lương, phải đầu hàng chịu tiếp tục nô lệ. Chúng ta thấy hiện nay Nga, Tàu ngoài mặt hợp tác trong Liên Hiệp Quốc ngồi trong Hội đồng Bảo An (5 lãnh đạo), nhưng trong lòng đều muốn diệt Âu Mỹ (Anh Pháp Mỹ) hầu chiếm thế thượng phong. Nhứt là Tàu lại hung hăng nhứt, mới tiến lên hàng cường quốc mà hung hăng tự vẽ bàn đồ Lưỡi Bò chiếm cứ lãnh địa và lãnh hải ở Đông Nam Á, rồi còn dung hợp Phi châu và Nam Mỹ nữa, khoe khoan đường hầm (Địa đạo) đang dự trữ 6.000 hoá tiễn Liên lục địa, hâm he sẽ sinh tử trận đồ với toàn Thế giới sau khi tàn cuộc Đại chiến thứ Ba nếu thất trận. Ô hô! Tang thương biến cuộc cho hơn loại do lòng tham lam bành trướng lãnh thổ của Hán tộc trong suốt 5.000 năm bành trướng từ phía Bắc sông Hoàng hà triệt tiêu 17 tiểu quốc Bách Việt, đồng hoá luôn cả Mãn Châu, Mông Cổ, Tân Cương Hồi, Tây Tạng, rồi nay còn tính nuốt luôn Việt Nam cho trọn gói 18 thị tộc Bách Việt.

Tàu cộng muốn trước tác mọi đồ án của các nhà Bác học đang tham khảo Dương quang điện tử từ đĩa bay từ năm 1957 đến nay, nhưng chưa có đủ hơn tài chuyên biệt, nên tung tiền ra mua chuộc những hơn tài thế giới, khiến cho các cường quốc Âu Mỹ phải mở rộng lưới tình báo nghe lén, để kịp thời chặn đứng những tài liệu tối mật thất thoát về tay Trung cộng với nhiều bản án điệp viên liên hệ với Trung cộng. Lỗi này cũng do Mỹ nâng đỡ Trung cộng từ một nước thấp kém kỹ thuật, nuôi dưỡng cho nó trở nên cường quốc thứ hai sau Mỹ, vượt cả Nga, mà còn đòi Mỹ phải chia 2 Thái bình dương nữa, thế mới là hách chú!

Sacramento, ngày 6 tháng 12 năm 2013

SAGIANG